

## การประชุมคณะกรรมการร่วมความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement Joint Commission: TAFTA JC) ครั้งที่ ๔

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดการประชุม TAFTA JC ครั้งที่ ๔ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร โดยมีนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนางจุลียาน่า นัม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย เป็นประธานร่วมและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและออสเตรเลียเข้าร่วม ทั้งนี้ สารสำคัญของการประชุมดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้

**๑. การดำเนินการตามความตกลง TAFTA<sup>๑</sup> อาทิ (๑) ภาษีศุลกากร** ไทยได้ดำเนินการยกเลิกภาษีและมาตรการปกป้องพิเศษสำหรับสินค้าเกษตรอ่อนไหวของไทยครบทุกรายการแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อยกเลิกสินค้าที่มีโควตาของไทยที่เหลือ<sup>๒</sup> ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ **(๒) กฎถิ่นกำเนิดสินค้า** ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการต่อการปรับปรุงพิกัดศุลกากรของกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้าให้สอดคล้องกับระบบฮาร์โมนิซด์ฉบับปัจจุบัน (ค.ศ. ๒๐๒๒) โดยมีเป้าหมายการมีผลใช้บังคับภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ **(๓) เกษตร** ทั้งสองฝ่ายตกลงสานต่อโครงการความร่วมมือด้านเกษตรต่อไป และยังอยู่ระหว่างการตรวจรับรองด้านสุขอนามัยเพื่ออำนวยความสะดวกการส่งสินค้าเกษตรระหว่างกันในสินค้าเปิดปรุงสุกของไทยและสินค้าอะโวคาโดสดของออสเตรเลีย และ **(๔) แรงงาน** ทั้งสองฝ่ายแสดงความสนใจที่จะกระชับความร่วมมือเพื่อเติมเต็มความต้องการแรงงานด้านต่าง ๆ โดยสาขาที่ไทยสนใจ เช่น นวดแผนไทย พ่อครัวแม่ครัว ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เกษตรกรอัจฉริยะ ผู้มีทักษะด้านดิจิทัล สตาร์ทอัพ การโรงแรม และสาขาที่ออสเตรเลียสนใจ เช่น ภูมิสถาปนิก ผู้ตรวจสอบปริมาณงาน

**๒. การจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Cooperation Arrangement: SECA)<sup>๓</sup>** ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายสามารถจัดทำโครงการในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันประกอบด้วยทั้งหมด ๘ สาขา ได้แก่ (๑) เกษตร ระบบอาหารที่ยั่งยืน และเทคโนโลยี (๒) การท่องเที่ยว (๓) บริการสุขภาพ (๔) การศึกษา (๕) การค้าดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล (๖) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (๗) การส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน และ (๘) พลังงาน เศรษฐกิจสีเขียวและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยทั้งสองฝ่ายยังอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายละเอียดความร่วมมือ SECA ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามที่กำหนดไว้ โดยตกลงที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

**๓. การประชุม TAFTA JC ครั้งต่อไป** ออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม TAFTA JC ครั้งที่ ๕ ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๗ โดยจะพิจารณาจัดประชุมคณะกรรมการรายสาขา ก่อน โดยเฉพาะการเข้าสู่ตลาด

<sup>๑</sup> ประกอบด้วย (๑) การดำเนินการของคณะกรรมการรายสาขา ภายใต้ความตกลง TAFTA รวม ๓ คณะ ได้แก่ การเข้าสู่ตลาด กฎถิ่นกำเนิดสินค้า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร และ (๒) คณะทำงานร่วมด้านเกษตร

<sup>๒</sup> เหลือ ๒ รายการสุดท้าย ได้แก่ (๑) นมและครีม และเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง และ (๒) นมผงขาดมันเนย

<sup>๓</sup> SECA มีกรลงนามโดย ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ของไทย และนายทิโมที เกรอัม วัตส์ รัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศของออสเตรเลีย โดยมี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยาน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ กรุงเทพฯ